



ในวงการสหกรณ์ของเรา มีสมาชิกที่นำเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ไปสร้างฐานะของตนเองและครอบครัวจนประสบความสำเร็จมากมาย ผมจะพยายามเสาะหามาแนะนำเสนอเพื่อให้เพื่อนสมาชิกร่วมกันภาคภูมิใจที่ทุกท่านต่างมีส่วนร่วมในความสำเร็จดังกล่าว ในฐานะเจ้าของเงินเหล่านั้น ฉบับนี้ ผมขอแนะนำเสนอเป็นท่านแรกครับ



นายชัชวาท ภาณุมาศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสฤณีเกษม บุคคลต้นแบบของการนำเงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ไปสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัว โดยการสร้าง **ภาณุมาศ รีสอร์ท** ณ บ้านเลขที่ 31/6 หมู่ 1 ถนนฉนวนวิโรจน์ (สายหนองบัว) ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (ใกล้กับหมู่บ้านศิลาพร 2) เป็นแบบอย่างของการสร้างหนี้ที่ดีคนแรกที่จะขอแนะนำ

ชีวิตของผมที่ผ่านมาก็เป็นเหมือนเพื่อนๆ หลายคน ที่ไม่ได้มีสมบัติ ไม่มีมรดกมากมายนัก มีเพียงเงินเดือนของข้าราชการที่พอใช้ไปเดือนหนึ่งๆ ใช้กินบ้าง เที่ยวบ้าง งานสังคมไม่เคยขาด ไม่มีเงินเก็บ ผ่านไปจนเกือบบั้นปลายของชีวิตจึงเริ่มมีความคิดอยากสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวบ้าง แต่ก็ไม่มีเงินลงทุน โชคดีที่ยังมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นแหล่งเงินทุนให้ ผมจึงสามารถดำเนินกิจการภาณุมาศ รีสอร์ท จนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ ทุกวันนี้กิจการรีสอร์ทประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง มีผู้มาใช้บริการสม่ำเสมอ จนที่พักไม่เพียงพอในการให้บริการ ต้องขยายกิจการเพิ่มขึ้นทั้งจำนวนห้องพัก และจะเพิ่มร้านอาหาร ร้านกาแฟและคาร์แคร์ ต่อไป นับได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัดเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างชีวิตใหม่ให้กับผมได้อย่างแท้จริง

ภาพสวยๆ สบายๆ
ภาณุมาศ รีสอร์ท
0818649181

ผมอยากให้ข้อคิดกับเพื่อน ๆ หรือน้อง ๆ ว่า

หากชีวิตมีความสุขได้โดยไม่เป็นหนี้ย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่หากจำเป็นต้องก่อหนี้ก็ควรมีการวางแผน มีการบริหารจัดการและสร้างกรอบวินัยให้กับตัวเอง เพราะนั่นเป็นตัวกำหนดเส้นทางให้กับตนเองว่าจะ เป็นหนี้อย่างมีความสุข หรือไม่มีความสุข นับแต่วันที่เริ่มเป็นหนี้และต่อเนื่องถึงอนาคต **เป็นหนี้แล้ว...อย่าให้เสียความสุข**

สำหรับคนที่ เป็นหนี้ อยู่แล้ว หากระดับของความสุขลดต่ำลงมากๆ เพราะเผชิญปัญหาการผ่อนชำระ ควรรีบขอผ่อนผันกับเจ้าหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อลดค่าผ่อนชำระต่องวดลง อย่าปล่อยให้กลายเป็นหนี้เสียจนไม่อาจแก้ไขได้ และนำไปสู่วังวนของการเป็นหนี้ที่เลวร้ายในท้ายที่สุด

นอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและครอบครัวแล้ว ยังทำให้เพื่อนที่ดี ๆ มีน้ำใจ (ผู้ค้ำประกัน) ต้องพลอยเดือดร้อน เสียอนาคต สูญเสียชื่อเสียง เกียรติยศและศักดิ์ศรี ไปด้วยกัน ส่วนกรณีที่ความสุขเริ่มลดลงเพราะภาระในการชำระหนี้ทำให้การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่สามารถยืดหยุ่นได้เท่าที่ควร ควรรีบหาวิธีบริหารจัดการเสียใหม่ให้ถูกวิธีและเร่งปลดเปลื้องภาระหนี้ให้เบาลงโดยเร็ว